

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ข้อเสนอของนายรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ นายรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

## ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เร่งรัดการเจรจากับประเทศญี่ปุ่นหรือภาคเอกชนภายในประเทศที่สนใจลงทุน โครงการก่อสร้างรถไฟเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวาย

๑.๒ เร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสาธารณูปโภคด้วย

ทั้งนี้ ในการทำความเข้าใจหรือเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับโครงการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานปรมาณู เข้าร่วมเป็นคณะเจรจาต่อรองด้วย

๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุในการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น การลดภาษีนำเข้า เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพและมีต้นทุนที่ถูกลง เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าในแบรนด์ของไทย รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาด ให้ความรู้ด้านการออกแบบ และจัดหาทุนให้ เป็นต้น ทั้งนี้ให้นำร่องกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสนใจจะร่วมดำเนินการก่อน

๓. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒ ธันวาคม ๒๕๕๓) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดำเนินการตามมติดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

/ด้านสังคม ...

## ด้านสังคม

๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ระยะ ๑๐ ปี นั้น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทเอกชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน แต่มีความเหมาะสมเพื่อนำมาปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่คนยากจน และจัดหาพื้นที่เพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแล้วนำมาจำหน่ายให้แก่คนยากจนและผู้มีรายได้น้อยในราคาถูก ทั้งนี้ ในการดำเนินการร่วมกับบริษัทเอกชนให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย

## ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งเพื่อกำหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาลำคัญเร่งด่วน เช่น คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการมีอยู่ของคณะกรรมการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน หากสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ดีขึ้นแล้ว ให้ออกคำสั่งทางบริหารเพื่อมอบภารกิจนั้น ๆ ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากภารกิจใดมีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ของรัฐ ให้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการต่อไปได้

## ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๖. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดในช่วงระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ คือ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และการส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป คือ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ นั้น ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการกิจในความรับผิดชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และกำหนดแผนการทำงานให้ชัดเจน โดยแบ่งช่วงระยะการดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ ระยะที่ ๑ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ คือ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐

๖.๒ ระยะที่ ๒ การส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป คือ กลางปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

รวมทั้งให้ทบทวนโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากภารกิจใดมีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ของรัฐ ให้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการต่อไปได้

๗. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับองค์การมหาชนและกองทุนหมุนเวียนในอนาคตว่าควรเป็นอย่างไรเพื่อรองรับการปฏิรูปที่จะมีขึ้นในระยะต่อไป เช่น การคงอยู่ ยกเลิก หรือปรับบทบาทของหน่วยงาน นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านพิจารณาประเด็นดังกล่าวในกลุ่มงาน (Cluster) ที่รับผิดชอบ โดยอาจแต่งตั้งคณะทำงานหรือดำเนินการศึกษา โดยให้พิจารณารวมถึงองค์ประกอบอื่นในสังกัด เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย

๘. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงาน ให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๑ เดือน โดยระบุข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานแต่ละรายให้ชัดเจนแล้ว นั้น ให้ทุกส่วนราชการที่มีหน่วยงานในสังกัดทำหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยส่งรายงานให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

๙. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง (Information Operation) โดยให้เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (press release) เน้นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจหรือประเด็นที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง รวมถึงประโยชน์โดยตรงที่ประชาชนจะได้รับ นั้น ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการในระยะต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ คือ (๑) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (๒) ใช้ช่องทางที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เช่น สื่อออนไลน์ และ (๓) ใช้ภาพหรือกราฟิก (Infographics) ที่สื่อสารแล้วเข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบที่ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง )



(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๒๕ (วังทอง) ๔๔๑ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ [www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)